

มหาวิทยาลัย

ปีที่ 42 ฉบับที่ 1 วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ มอบทุนส่งเสริมการศึกษา

แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดทุนส่งเสริมการศึกษามอบให้สมาชิก โดยได้กำหนดประเภทของทุน ดังต่อไปนี้

ประเภทของทุน

- ทุนส่งเสริมการศึกษามอบให้บุตรสมาชิกระดับก่อนประถมศึกษา ทุนละ 800 บาท
- ทุนส่งเสริมการศึกษามอบให้บุตรสมาชิกระดับประถมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท
- ทุนส่งเสริมการศึกษามอบให้บุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 1,500 บาท
- ทุนส่งเสริมการศึกษามอบให้บุตรสมาชิกระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ทุนละ 2,000 บาท
- ทุนส่งเสริมการศึกษามอบให้บุตรสมาชิกระดับปริญญาตรี/ปวส. ทุนละ 2,500 บาท

หมายเหตุ คณะกรรมการจะพิจารณาจัดสรรจำนวนทุนแต่ละระดับตามสัดส่วนที่สมาชิกยื่นใบสมัคร

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน

- เป็นบุตรสมาชิก กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของราชการหรือสถาบันศึกษาของเอกชนที่ราชการรับรอง สมาชิกมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน สมาชิกที่มีบุตรได้รับทุนแล้ว ไม่มีสิทธิขอรับทุนในปีถัดไป เว้นแต่กรณีคู่สมรสมีบุตรคนเดียวกัน แต่บิดาและมารดาเป็นสมาชิกสหกรณ์

การรับสมัครทุน การจัดสรรและการรับทุน ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นแบบคำขอรับทุนและเอกสารประกอบ ดังนี้

- สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อสมาชิกและผู้ขอรับทุน ใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือสำเนาใบแจ้งการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีการศึกษาที่ขอรับทุน
- สมาชิกขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด เวลา 08.30 น. - 15.30 น. ทุกวันทำการ
- สหกรณ์จะจัดสรรทุนการศึกษาโดยวิธีจับฉลาก ในวันประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนมิถุนายน 2556 และประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนให้ทราบและรับทุนต่อไป

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

การเดินทางคือการเรียนรู้ (NSTRUtoUSM)



สุภาวดี พรหมมา

เมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครบุคลากรที่ประสงค์พัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ณ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย รุ่นที่ 1

ข้าพเจ้าก็สนใจอยู่นะแต่ก็ปล่อยผ่านไป และเมื่อมหาวิทยาลัยประกาศรับรุ่น 2 จึงตั้งใจว่าจะสมัครแต่ก็อีกตามเคย อ่างกับตนเองว่าสอนเยอะไม่มีเวลาไม่เอาดีกว่า แต่เมื่อมาถึงรุ่นที่ 3 ข้าพเจ้าก็บอกตัวเองว่า “โอกาสไปเร็วมาเร็วเสมอนะ ถ้าเธอพลาดรุ่นนี้ไม่รู้จะมีอีกรุ่นหนึ่งไหม” เพราะมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร อะไร อะไร ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ว่าแล้วก็เลยกระโจนไปสมัคร และพยายามปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แม้จะมองว่าเฮ้เราจะอาวุโสเกินไปไหมนะ แต่ก็ปลอบใจตัวเองว่ารุ่นที่ผ่าน ๆ มาผู้ที่อายุมากกว่าเราก็มีนี่นา คริ...คริ

ต้องบอกว่าช่วงเวลาหลังจากสมัครแล้ว เป็นช่วงเวลาของการทดสอบตัวเองว่ามีความมุ่งมั่นในการไปแค่ไหน เพราะมหาวิทยาลัยกำหนดให้ผู้ที่จะได้ไปต้องผ่านการอบรมร้อยละ 80 และหลังจากอบรมต้องเข้าสอบเพื่อประเมินระดับความรู้ทางด้านภาษาของเราด้วย ที่บอกว่าเป็นช่วงทดสอบตัวเองเพราะว่า มักจะมีงานเข้ามาเสมอเมื่อถึงช่วงวันที่เราต้องอบรม เช่น จะมีเรื่องให้เราต้องไปราชการ จะมีเรื่องให้เราติดภารกิจ แต่.....ในที่สุด เย้ ๆ ฉันทผ่านบททดสอบของความเพียรในการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดแล้ว

การเดินทางไปเรียน แม้ว่าจะมีข้าพเจ้าเพียงคนเดียวที่ไปจากคณะวิทยาการจัดการ แต่ต้องบอกว่าทุกคนที่ไปแม้จะมาจากต่างคณะเป็นคณาจารย์บ้างเป็นเจ้าหน้าที่บ้าง แต่ก็เป็ทีม 11 คน ที่มาต่างคณะ มาต่างหน่วยงานแต่ก็สามารถทำงานเข้าหากันได้เป็นอย่างดีและอยู่ร่วมกันตลอดสามสัปดาห์อย่างมีความสุข จนอาจารย์ผู้สอนชาวต่างชาติที่ USM ถึงกับเอ่ยปากถามเราว่าเราสนิทสนมกันมาตั้งแต่ประเทศไทยใช้ไหม และเราก็พร้อมใจกันตอบว่า “No”

เรื่องการเรียนตามที่ University Sains Malaysia (USM) ได้ทำหลักสูตรไว้ให้ผู้เข้ารับการอบรมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีทั้งพัฒนาการด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การเพิ่มเติมคำศัพท์ การรื้อฟื้นไวยากรณ์ เราพยายามฝึกฝนเพื่อให้ได้รับความรู้ อย่างเต็มเปี่ยม จากครูผู้สอน เพราะเรารู้ว่าเรานอกจากการพัฒนาตนเองแล้วเราเองบประมาณของมหาวิทยาลัยมานะ เราจะมาเรียนเล่น ๆ ไม่ได้ ซึ่งผู้ไปทุกคนก็ต่างฝึกฝนและตั้งใจเรียนอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและตัวเอง

แต่สิ่งหนึ่งที่นอกเหนือจากการอบรมคือการได้ไปเปิดโลกทัศน์ในต่างแดน เมืองปีนัง เป็นดินแดนที่เคยได้ยินมาในอดีตว่าเป็นเมืองท่าเก่ามีชื่อเรียกก็หลายชื่อ เช่น เกาะปีนัง เกาะหมาก หรือเป็นสถานที่ๆ ลูกคนมีกะดั่งค์สมัยก่อนจะนิยมไปเรียนที่นี่ และนางงามจักรวาลคนแรกของไทยก็เคยมาเรียนที่นี่ แม้ปัจจุบันคนรวย

การเดินทางคือการเรียนรู้ (NSTRUtoUSM) (ต่อจากหน้า 2)

อาจส่งไปที่อื่นแล้วก็ตาม แต่ที่นี้ก็ไม่ธรรมดาจะบอกให้ ด้านระบบการศึกษาได้รับการยอมรับจากนานาประเทศและมีผู้สนใจมาศึกษาอยู่ในปีนังจากหลากหลายประเทศ ด้านที่อยู่อาศัยเมืองปีนังยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสังเกตได้จากการก่อสร้างที่มีตึกสูงผุดขึ้นราวดอกเห็ด นอกจากนี้ยังมีการดำเนินการก่อสร้างสะพานเชื่อมต่อมาয়ังเกาะปีนังขึ้นอีกหนึ่งสะพานซึ่งคาดว่าจะสำเร็จและสามารถเปิดใช้ได้เร็ว ๆ นี้ ที่สำคัญเมืองปีนังยังมีร่องรอยของการเป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตมาตั้งแต่ในอดีตนั่นก็คือเมือง **จอร์จทาวน์** (George Town) ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังคงแวะเวียนมาเยือนอย่างไม่ขาดสาย ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าเมืองแห่งนี้ผสานทั้งความเจริญและความเก่าแก่อย่างลงตัว

จุดเด่นอีกประการของเมืองปีนัง คือเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม อย่างน่าทึ่งเสียนี้กะไร ทั้งด้านวัฒนธรรมด้านอาหารการกินที่หากินได้ทั้งอาหารจีน อาหารอินเดีย จนเราจำชื่ออาหารกันอย่างไม่หวาดไม่ไหว ส่วนด้านศาสนาที่มีทั้งโบสถ์คริสต์ มัสยิด วัดแขก และตัวอาคารที่มีทั้งสไตล์ยุโรป สไตล์จีน และสไตล์อินเดีย ดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเรียนรู้นอกห้องเรียนเราก็ใช้เวลาอย่างคุ้มค่าเต็มเปี่ยม ทั้งเดินทางท่องเที่ยวไปต่างเมือง ไปเรียนรู้ผู้คนที่แตกต่างบางทีเราก็โพสต์รูปออกสื่อ ทำให้บางท่านคิดว่าไปเรียนหรือไปเที่ยว ต้องขอบอกว่าก็เวลาเรียนเราไม่สามารถถ่ายรูปได้นี่นา ถ้าถ่ายรูปได้จะเห็นว่าเราคร่ำเคร่งกันจนผมหงอกขึ้นเต็มหัว (เรื่องนี้ถามน้องผึ้ง อ.สุนิสา คิดใจเดียว ได้)

ท้ายสุดขอบคุณผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ที่จัดทำโครงการนี้ทำให้เราได้มีโอกาสได้รับประสบการณ์การไปเรียนต่อต่างประเทศ แม้ว่าจะเป็นการไปฝึกอบรมเพียงระยะสั้น แต่สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากการไปอบรมแล้วก็คือประสบการณ์การเดินทางในต่างแดนที่ไม่อาจหาได้ในห้องเรียนจริง ๆ นะ





ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

มหาชัยสารฉบับต้อนรับเปิดเทอม ภาคการศึกษาที่ 1 /2556 บางหน่วยงานอย่างเช่น สำนักส่งเสริมวิชาการฯ บอกรยังไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศของการเปิดเทอมกันเลย เพราะด้วยภาระและหน้าที่อันยาวเหยียด มหาชัยสารขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาตลอดช่วงปิดภาคเรียนนี้

ความคึกคักได้กลับมาเยือนหน้าเขามหาชัยนี้อีกครั้ง...น้องใหม่หน้าใสๆ ได้มาร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ตั้งแต่ช่วงวันที่ 28 -30 พฤษภาคมที่ผ่านมา ต่อดด้วยกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ NSTRU ก่อนหน้านี้คณะครุศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต้นกล้าครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม นี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประเพณีไปแล้ว

มาพร้อมๆกับการบรรยากาศของการเปิดเทอมใหม่. กับการเปลี่ยนแปลงล่าสุดของผู้บริหารมหาวิทยาลัย หลังจาก ดร.อุทัย ดุลยเกษม ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว ศ.ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง ดร.สมปอง รักษาธรรม เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เรื่องขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีและรองอธิการบดี

ส่วนผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีทั้งสี่ท่านประกอบด้วย ผศ.ดร.อภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล ผศ.สุจารี แก้วดวง ผศ.จตุรรัตน์ กীরตวุฒิพงศ์ และ ดร.สุจินต์ หนูแก้ว เป็นผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้น จนกว่าอธิการบดีจะได้รับการโปรดเกล้า แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรงานใหญ่ที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกภาคส่วน กำลังจะมาถึงต้อนรับเปิดเทอมใหม่นี้ น่าจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เตรียมงานนี้ในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่แบบหมาดๆ ทั้งกองพัฒนานักศึกษา และสำนักส่งเสริมฯ เรียกได้ว่างานเข้ากันเต็มๆ เพราะเปิดภาคเรียนใหม่ๆอย่างนี้ทั้งสองที่ภาระงานประจำจะหนาแน่นเป็นพิเศษอยู่แล้ว

ส่วนคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 ออกแล้วเรียบร้อยแล้ว สามารถตรวจสอบได้ว่าเราเป็นคณะกรรมการฝ่ายไหน มีหน้าที่อะไรบ้าง ทั้งนี้ กำหนดการฝึกซ้อมระหว่างวันที่ 24 - 26 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุม มรภ.นครศรีธรรมราช และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ณ มรภ.สุราษฎร์ธานี ภาคบ่ายค่ะ

หลังจากเป็นเจ้าบ่าวหมาดๆ อาจารย์ภูมิชัย สุวรรณดี ก็ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเวียนนา ประเทศออสเตรีย ไปบรรยายพิเศษเรื่อง “Socioeconomic and Cultural Transformation in three southern Border Provinces to Thailand” และเข้านำเสนอผลงานวิจัยประเด็น “Doing Research in Thailand : Experiences and Challenges” ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ ณ Department of Geography and Regional Research University of Vienna คงถือโอกาสพาหวานใจไปฮันนีมูนด้วยแน่เลย เจ้าบ่าวหมาดๆของเรา ยังได้ฝากขอบพระคุณบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ไปร่วมงานมงคลสมรส เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคมที่ผ่านมา หากไม่ได้รับความสะดวกและดูแลอย่างทั่วถึงทั่วถึง เจ้าภาพฝากขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ปิดท้ายพักเที่ยงวันที่ด้วยคาถาชีวิต ของคุณนิกรม กรมดิษฐ์ “ไม่มีอะไรสาย สำหรับวันนี้” ไม่มีอะไรสายเกินไป ต่อให้เราทำในสิ่งที่ผิดมาก่อน แล้วเริ่มต้นทำในสิ่งที่ถูกเสียใหม่ในวันนี้” สวัสดิ์ค่ะ